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Samantekt um umsagnir og viðbrögð 

Ein umsögn barst um drög að stefnu um notkun skýjalausna.  

Meginefni athugasemdarinnar var landfræðileg staðsetning upplýsinga, þ.e. þær áhættur sem skapast við 

það að nýta þjónustur sem eru utan Íslands. Tekið er tillit til þess í skjalinu að meta þurfi áhættur og 

kröfur í hverju tilfelli og taka viðeigandi og rökstuddar ákvarðanir byggðar á kerfisbundnu mati. Ekkert 

í því útilokar þann möguleika að vegna eðlis og mikilvægis tiltekinna verkefna sé ekki ásættanlegt að 

vista þau utan Íslands. Athygli er samt vakin á því að bera þarf saman núverandi áhættustig og tryggja 

að öryggisúrræði séu í samræmi við kröfur í núverandi högun ekki síður en þegar breytingar eiga sér 

stað. 

Nauðsynlegt er að mat og ákvarðanataka um högun upplýsingakerfa byggi á stöðluðum grunni og að 

metnar séu viðeigandi einingar innan hvers umhverfis til að tryggja að öryggisúrræði séu innleidd á 

árangursríkan og skilvirkan hátt á það umfang sem verja þarf hverju sinni. Í markmiðum og framtíðarsýn 

er sérstaklega tekið á því að ekki sé víst að ein lausn eða útfærsla uppfylli allar kröfur. Með aukinni 

notkun innlendra og erlendra þjónustuaðila er mikilvægara að tileinka sér viðeigandi aðferðir í 

innkaupum, upplýsingaöryggi, hönnun og notkun á upplýsingatækni til að draga úr áhættum og nýta 

lausnir á staðlaðan, skilvirkan og öruggan hátt. 

Í kjölfar samráðsins hefur verður leitað til hagsmunaaðila varðandi nánari útfærslur á reglum og 

leiðbeiningum er varða verkefnið. Loka útgáfa stefnunnar er nú í vinnslu innan ráðuneytisins í kjölfar 

samráðs.  

 

  


